
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 คร้ังที่ 2 

วันที่ 15 สิงหาคม  2564 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง 

***************************************** 

  
ผู้มาประชุม  
ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายสมพงษ ์ ทิวาพัฒน์ ประธานสภาฯ สมพงษ ์ ทิวาพัฒน์  
2. นายอวยชัย  ปะสังคะโย รองประธานสภาฯ อวยชัย  ปะสังคะโย  
3. นายยุทธภูมิ  ปอแดง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ยุทธภูมิ  ปอแดง  
4. นายสมไชย  สิงห์สั่งถ้ำ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 สมไชย  สิงห์สั่งถ้ำ  
5. นางนงคราญ  พันธุ์ชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 นงคราญ  พันธุ์ชัย  
6. นายสัมฤทธิ์  แสกะโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 สัมฤทธิ์  แสกะโทก  
7. นางสงกา  พฤกษชาติ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 สงกา  พฤกษชาติ  
8. นายสมเกียรติ์  แจ้งสูงเนิน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 สมเกียรติ์  แจ้งสูงเนิน  
9. นายพรศักดิ์  อาทิตย์ตั้ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 พรศักดิ ์ อาทิตย์ตั้ง  

10. นางสุภาพร  กล้าหาญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 สุภาพร  กล้าหาญ  
11. จ่าเอกสมเกียรติ กำหอม เลขานุการสภาฯ จ.อ.สมเกียรติ กำหอม  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายสกนธ์  กลางชนีย์ นายก อบต.นาเลิง สกนธ์  กลางชนีย์  
2. นายสุดใจ  คำใจ รองนายก อบต.นาเลิง สุดใจ  คำใจ  
3. นายอ่อนจันทร์  ทิวาพัฒน์ รองนายก อบต.นาเลิง อ่อนจันทร์  ทิวาพัฒน์  
4. นางภคพร  นุชวงษ์ เลขาฯนายก อบต.นาเลิง ภคพร  นุชวงษ์  
5. นางสมพร  พันธุ์ชัย รองปลัด อบต.นาเลิง สมพร  พันธุ์ชัย  
6. นางจุฑามณี  ชาสงวน ผู้อำนวยการกองคลัง จุฑามณี  ชาสงวน  
7. นายจักรภัณฑ์  พันธุ์ชัย หัวหน้าสำนักงานปลัด จักรภัณฑ์  พันธุ์ชัย  
8. นางพัชรี  สนั่นเอื้อ นักวิเคราะห์นโยบายฯ พัชรี  สนั่นเอื้อ  
9 น.ส.นิธินันต์  กลางบุรัมย์ นักจัดการงานทั่วไป นิธินันต์  กลางบุรัมย์  
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เริ่มประชุมเวลา   09.00 น.   

 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง มาครบองค์ประชุมแล้วเลขานุการสภาฯ ได้กล่าวเชิญ 
นายประพันธ์  แสงผา ประธานสภาฯ กล่าวเปิดสมัยประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์  เรียนคณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับเรื่องที่จะแจ้ง 
ประธานสภาฯ   ให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ตามที่ที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติ
    แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 และทางคณะกรรมการแปรญัตติฯ ก็ได้ 
    ดำเนินการประชุมพิจารณา และได้ส่งรายงานการประชุมตามเอกสารที่ได้
    ส่งให้กับทุกท่านแล้ว ซึ่งที่ประชุมจะได้พิจารณาในวาระต่อไป 

จ่าเอกสมเกียรติ  กำหอม   เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
ปลัด อบต.นาเลิง/  มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
เลขานุการสภาฯ   1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
    หน่ วยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบต.นาเลิง ได้ 99.50 คะแนน 
    ระดับผลการประเมิน AA    

  1.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 
 2565 ของ อบต.นาเลิง  
  - ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ   93.85 คะแนน 
  - ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 90.00 คะแนน 
  - ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง 84.29 คะแนน 
  - ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ   85.10 คะแนน 
  - ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล           100.00 คะแนน 
  คิดเป็นร้อยละ 87.83 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

    - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

    3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.  
    2566 ในวาระท่ี 2 และ วาระท่ี 3 

นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์  ตามท่ีได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบไปแล้วว่า คณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
ประธานสภาฯ   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ส่ง
    รายงานการประชุมของคณะกรรมการพร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการ
    แปรญัตติในรายการต่าง ๆ สำหรับรายละเอียด ก็ขอเชิญประธาน 
    คณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงต่อท่ีประชุม ทั้งนี้การพิจารณาร่าง 
    ข้อบัญญัติฯ ในวาระท่ี 2 จะพิจารณาเฉพาะหัวข้อรายการที่มีการเสนอแปร
    ญัตติเท่านั้น 

นายสัมฤทธิ์  แสกะโทก  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
ส.อบต. หมู่ที่ 4/   ขอเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมได้รับทราบว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได ้
    ประชุมเพ่ือพิจารณาแปรญัตติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 
    09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง 
    สรุปแล้วมีสมาชิก ผู้บริหาร เสนอคำแปรญัตติ ทั้งหมด 2 รายการ โดย 
    แต่ละรายการที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบทั้งหมด ซึ่ง
    กระผมให้นางสุภาพร  กล้าหาญ ส.อบต. หมู่ที่ 9/ เลขานุการ  
    คณะกรรมการแปรญัตติ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม  

นางสุภาพร  กล้าหาญ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามท่ี 
ส.อบต. หมู่ที่ 9/ เลขานุการ สมาชิก ผู้บริหาร เสนอคำแปรญัตติ ทั้งหมด 2 รายการ โดยแต่ละ  
คณะกรรมการแปรญัตติ  รายการที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบทั้งหมด ดังนี้ 

    1. กองช่าง 
    หมวด ค่าใช้สอย 
    ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซอมแซม (320400)  ตั้งไว้   
    300,000  บาท   
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินที่อยู่ในความ 
    รับผิดชอบของกองช่าง เช่น สถานีสูบน้ำ สถานีประปา คลอง  
    ชลประทาน สะพาน ถนน ฯลฯ ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
    โยธา 00310  งาน 00311 และ แผนพัฒนาฯ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 
    2570) หน้า 148 )  
    แปรตัดลด  100,000 บาท คงเหลือ 200,000 บาท  
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    2. กองช่าง  
    หมวด ค่าวัสดุ 
    ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) ตั้งไว้    
    450,000 บาท    
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับผลิตน้ำประปาในกิจการของ 
    องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จำนวน 6 สถานี  เช่น คลอรีน สารส้ม 
    ฯลฯ  ( ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 00330 งาน 00332 หน้า 37 
    และ แผนพัฒนาฯ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)  หน้า 135 ) 
    แปรตัดลด  150,000 บาท คงเหลือ 300,000 บาท 
                                          รวม กองช่าง แปรตัดลดงบประมาณ 250,000 บาท 

    สรุปยอดรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการได้
    เสนอแปรญัตติตัดลดงบประมาณ จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้า
    หม่ืนบาทถ้วน) 

นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์  หากไม่มีอะไรเพิ่มเติมขอมติที่ประชุมรายการตัดลดจำนวนเงินตามร่าง 
ประธานสภาฯ   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที ่
    คณะกรรมการได้เสนอแปรญัตติตัดงบประมาณ  จำนวน 250,000 บาท  
 
ที่ประชุม   มีมตเิห็นด้วย  9   เสียง  
    ไม่เห็นด้วย        - ไม่มี - 
    งดออกเสียง  1 เสียง 
 
นายสกนธ์  กลางชนีย ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายก อบต.นาเลิง  มีสมาชิกฯ ขอเสนอให้มีการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรายจ่ายเพ่ิมเติมและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
    โดยมีคำรับรองจากผู้บริหาร ในส่วนของกองช่าง ดังรายการต่อไปนี้   

    กองช่าง 
       หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
    ประเภท ค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
      - ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรในตำบลนาเลิง  ตั้งไว้  
    250,000 บาท เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร โดยใช้หินลูกรัง
    พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ พ้ืนที่ หมู่ที่ 1 – 10 

    รวมทั้งสิ้นที่เพิ่มเติมเป็นรายการใหม่ 250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืน
    บาทถ้วน) 
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ที่ประชุม   มีมตเิห็นด้วย  9   เสียง  
    ไม่เห็นด้วย        - ไม่มี - 
    งดออกเสียง  1 เสียง   

นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์  สำหรับรายการที่ตั้งจ่ายรายการอ่ืน ๆ ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่มีสมาชิกหรือผู้บริหารเสนอ
    ญัตติ ก็ถือว่าเห็นชอบตามร่างเดิม และถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่าง
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 
    2 เป็นที่เรียบร้อย ต่อไปกระผมจะถามที่ประชุมในวาระที่ 3 ว่าตามที่สภา
    องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 
    ไปแล้วนั้น ท่านใดสมควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2566  

ที่ประชุม   มีมตเิห็นด้วย  9   เสียง  
    ไม่เห็นด้วย        - ไม่มี - 
    งดออกเสียง  1 เสียง                                    
   
นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งก็จะได้ส่งให้ 
    นายอำเภอเสลภูมิได้ให้ความเห็นชอบต่อไป ขณะนี้ก็ใกล้เที่ยง จึงขอพักการ
    ประชุมและนัดประชุมต่อในเวลา 13.00 น. 
 

................................พักเท่ียง.................................... 
 

เริ่มประชุมต่อเวลา  13.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน ๆ  
 

นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์  ต่อไปเป็นวาระอ่ืน ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ  
ประธานสภาฯ 

นายสกนธ์  กลางชนีย์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ฝ่าย 
นายก อบต.นาเลิง  บริหารขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้ให้ความเห็นชอบให้ตรา 
    ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566           
    ซึ่งขั้นตอนต่อไปทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะได้ดำเนินการตรวจสอบความ
    ถูกต้องในเรื่องต่าง ๆ ก่อนที่จะส่งให้นายอำเภอได้อนุมัติต่อไป สำหรับฝ่าย
    บริหารขอแจ้งแผนงาน/โครงการ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วและท่ีจะ 
    ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
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    (1) การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนสายกองอำนวยการจุดบั้งไฟ โดยการ
    วางท่อระบายน้ำแยกถนนสาย 4 เพ่ือระบายน้ำลงไปตามลำรางสาธารณะ 
    (2) ปรับปรุง/ซ่อมแซม สถานีสูบน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะ
    สถานีแห่ 2 และสถานีแห่ 4 ซึ่ง อบต.นาเลิง ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุน
    โครงการบริหารจัดการน้ำร่วมกับเทศบาลตำบลขวาว 200,000 บาท  
    (3) โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2565 ที่ได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างแล้ว ดังนี้ 
    - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 งบประมาณ 118,600 บาท 
    - โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำและธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิด บ้าน
    ผักกาดหญ้า หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด งบประมาณ 93,500 บาท 
    - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต (ชนิดท่อครึ่งซีก) ไม่มีฝาปิด บ้าน
    แห่ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 128,000 บาท 
    ในส่วนของโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เหลืออีก 5 โครงการ หน่วยงานกำลัง 
    ดำเนินการรายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง  สำหรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
    ในหมู่บ้านต่าง ๆ ก็ต้องดูความจำเป็นเร่งด่วนในแต่ละพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับ
    งบประมาณท่ีมีอยู่ 

นายสัมฤทธิ์  แสกะโทก  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม          
ส.อบต. หมู่ที่ 4               ขอสอบถามการบริหารจัดการของสถานีสูบน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
    อบต.นาเลิง ทั้งในเรื่องคณะกรรมการ งบประมาณ การจัดการต่าง ๆ และ
    ขอเสนอให้ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน 
    ดังนี้  
    (1) การปรับปรุงถนนไปพ้ืนที่การเกษตรสายหนองหล่ม เพ่ือให้รถสามารถ
    วิ่งสวนทางกันได้  จำนวน 2 จุด ซึ่ งรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร          
    ไม่สามารถวิ่งหลบกันได้ เนื่องจากถนนแคบ โดยการวางท่อระบายน้ำใน
    คลองส่งน้ำแล้วนำดินกลบ        
    (2) กรณีถนนตามคลองสถานีสูบน้ำกุดแข้ - คุ้งสะอาด ซึ่งได้รับการก่อสร้าง
    เป็นถนน คสล. แล้ว ตรงจุดบริเวณบ่อพักน้ำที่แยกไปทางบุ่งบักเน่า ควร
    ดำเนินการปรับปรุงให้ถนนมีความกว้างมากขึ้นเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ  
    สำหรับกรณีคลองส่งน้ำที่แยกมาสายบุ่งบักเน่าจุดฝังท่อบริเวณปู่ลือควร
    ดำเนินการแก้ไขให้น้ำไหลได้สะดวกกว่านี้       
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นางสงกา  พฤกษชาติ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน          
ส.อบต. หมู่ที่ 5                ขอเสนอให้ฝ่ายบริหารดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขคลองส่งน้ำบริเวณ    
    ร่องแค ซ่ึงเป็นจุดเดียวกับที่ท่านสัมฤทธิ์ แสกะโทก ได้เสนอไป เนื่องจากน้ำ
    ไหลไปสู่คลองน้อยมากค่ะ อีกเรื่องคือตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำชีที่ อบจ.ร้อยเอ็ด ได้
    ทำการปรับปรุงซ่อมแซมไปแล้วนั้น เกิดการทรุดตัวลงอีกเมื่อมีฝนตก อยาก
    ให้แก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวนี้ และเรื่องสุดท้ายคือสายไฟฟ้าหย่อนลงเกือบ
    ถึงพ้ืนซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อพ่ีน้องประชาชน อยากให้เร่งดำเนินการแก้ไข
    ให้ด้วยค่ะ  

นางนงคราญ  พันธุ์ชัย  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน          
ส.อบต. หมู่ที่ 3                ขอเสนอปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนบ้านผักกาดหญ้า  
    เพ่ือให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณาดำเนินการแก้ไข ดังนี้ 
    (1) น้ำประปาขุ่น มีกลิ่นเหม็น 
    (2) น้ำท่วมขังบริเวณทุ่งม่อง อยากให้นำแบ็คโฮลไปดำเนินการรื้อราง 
    ระบายน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
    (3) การดำเนินการปรับปรุงหนองกระหนวนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และ
    แหล่งเรียนรู้ ซึ่งก็ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วนโดยใช้งบประมาณจากที่มี    
    ผู้ อุทิศให้  ทั้ งนี้ก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ แต่ยังคาดว่างบประมาณ         
    ไม่เพียงพอ ดังนั้นก็ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.นาเลิง หรือ  
    ผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมดำเนินการค่ะ 

นางสุภาพร  กล้าหาญ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน         
ส.อบต. หมู่ที่ 9               ขอเสนอปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ดังนี้ 
    (1) กรณีน้ำประปาของบ้านแห่ไม่สะอาด เช่นเดียวกับทางบ้านผักกาดหญ้า 
    (2) การวางแผนงานโครงการเพ่ือหาพิธีกรอาสา ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน
    ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ในงานพิธีการต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของ
    ทางเจ้าภาพ 
    (3)  ขอเสนอให้จัดประชุมสมาชิกฯ เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งอาจจะเป็นการ
    ประชุมนอกรอบนอกเหนือจากการประชุมสมัยของสภาฯ ทั้งนี้เพ่ือจะได้
    นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ของพ่ีน้องประชาชน เพ่ือนำไปสู่ 
    กระบวนการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงท ี

นายสุดใจ  คำใจ   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับ 
รองนายก อบต.นาเลิง  ประเด็นปัญหาที่ทาง ส.อบต. หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ได้นำเสนอต่อที่ประชุม
    นั้น ช่างที่ทำการออกแบบเป็นท่อตามแบบนั้นก็เพ่ือเป็นทางข้าม ไม่ได้แบก
    รับน้ำหนักมาก และอีกอย่างก็เพ่ือเพ่ิมแรงดันของน้ำให้ส่งไปได้ระยะไกล 
    ในกรณีที่น้ำไหลไปได้น้อยเนื่องจากในท่อมีดินโคลนเศษขยะต่าง ๆ อุดตัน
    ไม่เคยทำความสะอาด ที่ผ่านมาการแก้ไขกรณีดังกล่าวนี้จะใช้วิธีสูบน้ำแล้ว
    ดึงชักเย่อโดยมีอุปกรณ์พิเศษไปเกี่ยวให้ดินโคลนละลายไปกับน้ำไหลไปตาม
    คลองส่งน้ำซึ่งก็ได้ผลครับ กรณีการปรับปรุงถนนบริเวณบ่อพักน้ำสถานี    
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    สูบน้ำกุดแข้ - คุ้งสะอาด ได้วางแผนโครงการนำท่อระบายน้ำขนาด 0.80 
    x 1.00 เมตรไปวางในคลองส่งน้ำแล้วถมดิน จำนวน 2 ท่อน ซึ่งขนาดผิว
    จราจรก็จะใกล้เคียงกับถนน คสล. โดยผู้รับจ้างได้เทคอนกรีตจำนวน  
    1,650 เมตร กว้าง 4 เมตร เสร็จเรียบร้อยเหลือเฉพาะเทลูกรังไหล่ทางจึง
    จะแล้วเสร็จ ทั้งนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาพ่ีน้องประชาชน หมู่ที่ 5 6 และ 7 ได้
    ร่วมใจกันพัฒนาโดยตัดแต่งก่ิงไม้ตามขอบถนนเพ่ือไม่ให้กีดขวางการจราจร 
    สำหรับกรณีสายไฟหย่อนพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 นั้น ให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
    อำเภอเสลภูมิเพ่ือไปดำเนินการแก้ไข หรือจะทำหนังสือมาที่ อบต.นาเลิง 
    เพ่ือประสานงานให้ก็ได้ และเรื่องสุดท้ายคือการแก้ไขปัญหาประตูระบาย
    น้ำหนองโดน หมู่ที่ 7 ชำรุด ทั้งนี้ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของ อบจ.ร้อยเอ็ด 
    โดย อบต.นาเลิง ได้ส่งหนังสือให้มาดำเนินการซ่อมแซมตั้งแต่ เดือน 
    กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา แต่ยังไม่มีวี่แววที่จะมาดำเนินการ เนื่องจาก
    ระดับน้ำชี ณ ปัจจุบันได้เพ่ิมระดับขึ้นส่งผลให้ซึมไหลผ่านประตู หากระดับ
    น้ำชีเพ่ิมสูงมากกว่านี้ก็จะแก้ไขปัญหาลำบาก น้ำจะเอ่อท่วมพื้นท่ี 
    การเกษตรเสียหายหมด ดังนั้น อบต.นาเลิง ร่วมกับหมู่บ้านในโซนล่างก็จะ
    ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระสอบทรายปิดประตูระบายน้ำดังกล่าว  

นายสกนธ์  กลางชนีย์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายก อบต.นาเลิง  ขอเพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
    (1) อบต.นาเลิง ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม 
    จริยธรรม อปท. ใสสะอาดสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
    ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตลอดจนผู้นำชุมชน ในวันที่ 26 สิงหาคม 
    2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดโพธิ์ศรีทอง บ้านแห่ ดังนั้น
    จึงแจ้งให้ทุกทา่นได้รับทราบก่อน ส่วนหนังสือจะนำส่งอีกครั้งหนึ่ง 
    (2) ประเด็นปัญหาน้ำประปาไม่สะอาดนั้น มีหลายปัจจัยที่พอจะสรุปให้ที่
    ประชุมได้รับทราบดังนี้ น้ำดิบที่นำมาผลิตประปาขุ่นมากในปัจจุบัน  
    เนื่องจากเป็นฤดูฝนน้ำชีจะขุ่นเป็นสีแดง กระบวนการผลิตเพ่ือให้น้ำใส 
    จะต้องใช้สารส้มเพ่ิมข้ึนเพื่อให้ตะกอนจับตัวเร็วขึ้น ปัญหาขัดข้องจาก 
    กระแสไฟฟ้าทั้งไฟตก ไฟดับ สาเหตุเหล่านี้ทำให้มอเตอร์ไม่สามารถสูบน้ำ
    ขึ้นมาผลิตตามกระบวนการได้ทัน ซึ่งพบบ่อยมากในช่วงนี้ที่เป็นฤดูฝน  
    โดยเฉพาะกระแสไฟฟ้าทีไ่ปตามถนนสาย รอ 101 – 01 เกิดปัญหา 
    บ่อยครั้ง บางครั้งก็สร้างความเสียหายต่อมอเตอร์สูบน้ำ สำหรับรางวนเพ่ือ
    ทำให้น้ำตกตะกอนนั้น เป็นไปตามมาตรฐานที่ช่างได้คำนวณออกแบบ     
    มาอยู่แล้ว 
    อีกประเด็นคือการระเบิดทราย ล้างระบบการผลิตของพนักงานที่ดูแล       
    ซึ่งปัญหานี้กระผมก็ได้กำชับและดำเนินการให้มีการฝึกอบรมให้ผู้ดูแลการ
    ผลิตได้ทราบและถือปฏิบัติเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งผลการปฏิบัติก็ดีขึ้น 
    อย่างไรก็ตามปัญหาต่าง ๆ ที่ได้นำเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ อบต.นาเลิง 
    ก็จะได้ประสานงานรวมทั้งดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ  
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จ่าเอกสมเกียรติ  กำหอม   เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับ 
ปลัด อบต.นาเลิง/  ฝ่ายเลขานุการ ก็ขอแจ้งสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบและได้วางแผนงานของ 
เลขานุการสภาฯ   ทุกท่านไว้ ดังนี้ 
    (1) ด้วย อบต.นาเลิง ได้รับหนังสือแจ้งจากอำเภอเสลภูมิ เรื่องการขอต่อ
    ใบอนุญาตดูดทรายของ หจก.ทวีธนวัฒน์ก่อสร้าง จำนวน 2 แปลง บริเวณ 
    หมู่ที่ 3  ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะต้องให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา 
    (2) กระทรวงมหาดไทยแจ้งขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตำบลและ
    เทศบาลทั่วประเทศ ได้ออกข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันใน
    ครัวเรือน ตลอดจนการพิจารณาในเรื่องอ่ืน ๆ ที่อาจจะมี ดังนั้นจึงจำเป็น
    จะต้องขออนุมัติจากนายอำเภอเสลภูมิเพ่ือเปิดการประชุมสภาฯ สมัย 
    วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในห้วงเดือนกันยายน 2565 
    ส่วนกำหนดวันเวลา จะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง 
    (3) ขอเรียนชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
    ของ อบต.นาเลิง ซึ่งทุกสถานีสูบน้ำที่อยู่ในความดูแลของ อบต.นาเลิง     
    ได้ดำเนินการบริหารจัดการโดยใช้ข้อบัญญัติ อบต.นาเลิง ว่าด้วยเรื่องการ
    บริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2552 โดยจะเป็นการบริหาร  
    ในรูปแบบที่ อบต. ร่วมมือกับกลุม่ผู้ใช้น้ำ บริหารจัดการร่วมกัน มีการ 
    แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารในแต่ละสถานี จำนวน 7 – 15 คน จาก 
    ผู้บริหาร สมาชิก อบต. ในพ้ืนที่ และตัวแทนสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำในแต่ละ
    สถานีที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมกลุ่มสมาชิกผู้ใช้น้ำ ทั้งนี้ 
    คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ซึ่งหลังจากท่ี 
    ดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารและ สมาชิกสภา อบต.นาเลิง เมื่อวันที่ 28 
    พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา  อบต.นาเลิง ก็ยังไม่ดำเนินการจัดประชุม
    สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำในแต่ละสถานีเพ่ือดำเนินการเลือกคณะกรรมการฯ    
    ชุดใหม่ ทั้งนี้จะได้ดำเนินการจัดประชุมเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการในแต่  
    ละสถานี ส่วนกำหนดการจัดประชุมดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
    ครับ 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ กระผมขอฝากฝ่าย 
ประธานสภาฯ   บริหารเรื่องการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง เพื่อ 
    ป้องกันโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กเล็กในศูนย์ของเราทั้ง 2 แห่ง ถ้าไม่มี
    ท่านใดเสนออีก กระผมขอปิดประชุม 
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ปิดประชุมเวลา   15.00 น. 
 
 
 
   (ลงชื่อ) จ่าเอก ................................................ ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 

       (สมเกียรติ  กำหอม) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง 
 
 
 
   (ลงชื่อ) ............................................................. ผู้ตรวจ/ ทาน 

                             (นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง 
 

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจถูกต้องแล้ว 
 
 
   (ลงชื่อ) .......................................................... ประธานกรรมการฯ  

                 (นายอวยชัย  ปะสังคะโย) 
                         รองประธานสภาฯ 
 
 

(ลงชื่อ) ...............................................กรรมการฯ   (ลงชื่อ) ..................... ...........................กรรมการฯ   

            (นายสัมฤทธิ์  แสกะโทก)                                (นางสุภาพร  กล้าหาญ) 
        ส.อบต. หมู่ที่ 4                                       ส.อบต. หมู่ที่ 9 
 

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงรับรอง 
 
    

 
   (ลงชื่อ) .............................................................  

                              (นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง 
 


